

TÌNH HÌNH BÁO CHÍ TRONG NGÀY

(Báo Online và Trang thông tin điện tử tổng hợp)

(Ngày 12 tháng 9 năm 2022)

I. ĐIỂM MỘT SỐ THÔNG TIN ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRÊN BÁO CHÍ

1. Thời sự - Chính trị:

01. **“Chạy đua” 120 ngày đêm, quyết tâm thông 4 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam trong năm 2022** – <https://vneconomy.vn/>, tác giả: Anh Tú.

Áp lực về tiến độ phải hoàn thành 4 tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 ngay trong năm 2022 ngày càng tăng dần trong khi khối lượng các hạng mục còn lại còn khá lớn. Chính vì vậy, chiến dịch 120 ngày đêm chính thức được phát động...

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phát động thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây”.

Trước khi dự lễ phát động, Phó Thủ tướng dành 3 ngày đi kiểm tra thực địa trên 3 tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Phan Thiết - Dầu Giây và sau đó, kiểm tra tiếp tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Hàng loạt vướng mắc "cản" tiến độ các tuyến cao tốc được các nhà thầu phản ánh như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết, giá cả vật tư, nguyên vật liệu tăng...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đặt vấn đề, trong cùng hoàn cảnh khó khăn như vậy lại có những nhà thầu hoàn thành rất tốt, làm những đoạn tuyến rất đẹp, hoàn thành sớm. Vì vậy, phải tìm ra được các giải pháp để vượt qua được khó khăn trong giai đoạn tới đây.

“Nếu không hoàn thành thì sang năm 2023 sẽ tạo ra áp lực rất lớn, khó hoàn thành các đoạn tiếp theo và như vậy tới 2025, không hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết của Chính phủ đề ra”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, với tuyến Cam Lộ - La Sơn, công việc còn rất nhiều nhưng đến ngày 30/11 khánh thành được là một thành công lớn. Còn tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, nhiều đoạn chưa dỡ tải, để tới ngày 31/12 thông tuyến không phải dễ dàng. Khối lượng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây còn rất nhiều.

Do đó, “nếu chỉ phát động phong trào một cách hình thức thì không được”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy, cũng khẳng định đây có thể được xem như một chiến dịch lớn trong năm 2022 của ngành giao thông vận tải với những mục tiêu, tiêu chí thi đua khen thưởng rất cụ thể đối với từng hạng mục, từng gói thầu, đối với từng nhà thầu và từng dự án.

Hiện nay, khối lượng các hạng mục còn lại cần phải hoàn thành khá lớn, thời gian thi công còn lại không nhiều (4 tháng) và vẫn còn đang trong mùa mưa khoảng 1,5 tháng.

Chính vì vậy, để hoàn thành được mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, hơn lúc nào hết, các đơn vị, chủ thể tham gia dự án cần thể hiện được bản lĩnh, năng lực và quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là vai trò các nhà thầu thi công.

Do đó, “các nhà thầu phải điều chỉnh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính... tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ, bù lại phần khối lượng đã bị chậm và thực hiện đúng với cam kết thi đua về tiến độ hoàn thành gói thầu, dự án, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu. Tuyệt đối không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lưu ý.

Theo dự kiến, trong năm 2022 có 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 phải hoàn thành, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài 63,4 km; Cam Lộ - La Sơn, dài 98,3 km; Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km; Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km.

Khởi công ngày 30/9/2020, thứ nhất, dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài 63,4 km, đi qua hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, tổng mức đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Tính đến đầu tháng 9, tổng sản lượng thi công đến nay đạt hơn 4.878 tỷ đồng, tương đương 69% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Thứ hai, cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km từ Cam Lộ (Quảng Trị) nối với La Sơn (Thừa Thiên Huế) có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Toàn dự án tính đến đầu tháng 9 đạt gần 95% tiến độ và đang tập trung cao độ để hoàn thiện dứt điểm một số hạng mục còn lại, đảm bảo cán đích toàn dự án vào cuối tháng 10.

Thứ ba, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 101 km đi qua tỉnh Bình Thuận, được khởi công tháng 11/2020 với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Dự án hiện đạt hơn 48% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 2% so với kế hoạch.

Thứ tư, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Thuận là 47 km, còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án khởi công tháng 9/2020, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, toàn tuyến cơ bản liền mạch, một số đoạn được thảm nhựa. Dự án đã đạt gần 60% khối lượng, còn lại chủ yếu là thi công mặt đường, bê tông nhựa.

<https://vneconomy.vn/chay-dua-120-ngay-dem-quyet-tam-thong-4-doan-tuyen-cao-toc-bac-nam-trong-nam-2022.htm>

02. “Hội thảo Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - <https://congthuong.vn/>, tác giả: Thùy Linh.

Sáng 12/9 diễn ra Hội thảo: Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội thảo diễn ra tại Hà Nội, do Ban Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW tổ chức, nhằm củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn, trao đổi, thảo luận các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn giúp Ban Chỉ đạo hoàn thiện Đề án và đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng mới cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ phù hợp với bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là các giải pháp nhằm tháo gỡ các nút thắt có tính vùng, liên vùng; đề xuất các cơ chế chính sách nhằm khai thông và bổ sung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ là 1 trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước; gồm có 14 tỉnh, thành phố từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận; diện tích tự nhiên khoảng 95.860 km², chiếm 28,9% diện tích tự nhiên cả nước, chiều dài đường bờ biển dài khoảng 1.995km chiếm hơn 55% bờ biển cả nước; dân số trên 20,3 triệu người, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước với thêm lục địa rộng lớn, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; có điều kiện giao thông thuận lợi nhất trong các vùng của cả nước với đường sắt Bắc - Nam dài hơn 700 km, nhiều cảng biển, cảng hàng không quốc tế lớn và hành lang kinh tế Đông - Tây gắn kết với Lào, Campuchia, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar; là khu vực có điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế, gần đường hàng hải quốc tế, cửa ngõ của các tỉnh Tây Nguyên.

Đây là vùng có tài nguyên khoáng sản khá phong phú và đa dạng, chiếm 100% trữ lượng crômít, khoảng 20% trữ lượng sắt, 44% trữ lượng đá vôi xi măng của cả nước... và nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo; có tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc

Phát triển các vùng kinh tế - xã hội là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, trong đó phát triển Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 trong bối cảnh kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 nhằm định hướng cho phát triển Vùng và là căn cứ, cơ sở

để Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khơi dậy nguồn lực và phát huy lợi thế, tiềm năng cho phát triển vùng và các địa phương để thực hiện mục tiêu: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ sớm tiến kịp các vùng khác trong nước và trở thành một đầu cầu lớn của cả nước trong giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế; cải thiện căn bản đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong Vùng; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái”.

Sau hơn 18 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW; với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt và nguồn lực đầu tư của Trung ương và sự chủ động, nỗ lực cố gắng vươn lên của các địa phương trong Vùng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Một số tiềm năng, lợi thế của vùng được khai thác và phát huy hiệu quả, đời sống của nhân dân trong vùng không ngừng được cải thiện; một số địa phương đã bứt phá, vươn lên và trở thành các điểm sáng trong bức tranh chung của cả nước: Kinh tế Vùng tăng trưởng đạt 7,3%/năm trong giai đoạn 2005 - 2020, cao hơn trung bình cả nước; quy mô kinh tế vùng được mở rộng, đạt 1.157 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, chiếm 14,53% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 56,91 triệu đồng/người/năm.

Chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện với đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 38,25% giai đoạn 2013 - 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; một số ngành kinh tế chủ lực của vùng được hình thành, phát triển và trở thành các trụ cột của nền kinh tế. Thu ngân sách tăng khá, một số địa phương đã tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đạt được nhiều kết quả; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Hệ thống đô thị ven biển, Khu kinh tế ven biển, Khu công nghiệp được hình thành và dần trở thành động lực phát triển....

Có thể nói Nghị quyết 39-NQ/TW đã đi vào cuộc sống, phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã cơ bản đã được hoàn thành.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội vùng còn nhiều tồn tại, hạn chế và Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ vẫn phát triển dưới mức trung bình cả nước; Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn FDI. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vùng còn chậm, chưa có sự đột phá; quy mô công nghiệp của Vùng còn nhỏ và có tốc độ tăng trưởng công nghiệp thấp; đầu tư phát triển các khu kinh tế ven biển còn hạn chế; các trung tâm logistics, cảng cạn ICD phát triển chậm; hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp chưa cao; một số dự án lớn, dở dang chậm được xử lý. Tốc độ đô thị hóa, chất lượng đô thị thấp và thiếu liên kết. Môi trường đầu

tư kinh doanh một số địa phương cải thiện chậm, doanh nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp...

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, nhiệm vụ được Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra cho vùng là: “Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung: Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và nuôi trồng hải sản xa bờ. Cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn với công nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao. Nâng cao hiệu quả phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, sản xuất, lắp ráp ô tô.

Phát triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tăng cường liên kết vùng, tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế. Phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá. Nâng cao năng lực phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, sạt lở bờ sông, bờ biển”.

Hội thảo hôm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn, trao đổi, thảo luận các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn giúp Ban Chỉ đạo hoàn thiện Đề án và đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng mới cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ phù hợp với bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là các giải pháp nhằm tháo gỡ các nút thắt có tính vùng, liên vùng; đề xuất các cơ chế chính sách nhằm khai thông và bổ sung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương gợi mở: Cần làm rõ được tiềm năng, lợi thế cũng như vị trí, vai trò, chức năng của từng địa phương trong tổng thể Vùng và của Vùng trong tổng thể quốc gia. Đây là căn cứ, cơ sở quan trọng giúp Ban Chỉ đạo đề xuất các định hướng lớn cho phát triển Vùng thời gian tới.

Thứ hai, làm sâu sắc các kết quả, thuận lợi và khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội vùng nhất là liên kết vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ thời gian qua, đề xuất được định hướng lớn về phát triển từng địa phương trong tổng thể vùng, các định hướng liên kết và các trục liên kết chính của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ phù hợp với các chủ trương, định hướng của Đảng trong thời gian gần đây, đặc biệt là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ ba, làm rõ hơn tính khách quan và vai trò động lực của liên kết vùng đối với phát triển các địa phương và cả vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, nhất là để khai thác hiệu quả các tiềm năng chung trong bối cảnh nhiều xu thế kinh tế mới, nhiều thách

thức mới xuất hiện và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Đây là cơ sở để các Bộ, ngành và các địa phương thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, đặc biệt là trong ban hành các cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển vùng và các địa phương nhằm tăng cường liên kết vùng.

Thứ tư, phân tích, đánh giá các kinh nghiệm, mô hình trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế biển, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển du lịch, các hành lang để đề xuất vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp vào phát triển các địa phương, các tiểu vùng và toàn vùng.

Thứ năm, tập trung làm rõ về thuận lợi, khó khăn trong tổ chức triển khai các quy hoạch; thực hiện các cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho vùng và các địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế biển, phát triển các khu kinh tế biển, khu công nghiệp, phát triển đô thị, phát triển năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông liên vùng, phát triển du lịch, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

(<https://congthuong.vn/hoi-thao-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-trung-bo-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-219684.html>)

03. “Đại sứ nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh” - <https://binhthuan.gov.vn/>, tác giả: TT Dân.

Chiều 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong đã có buổi tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam - Ngài Meynardo LB. Montealegre cùng đoàn công tác đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Ngài Meynardo LB. Montealegre chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness (chăm sóc sức khỏe) hàng đầu thế giới năm 2045”. Đồng thời khẳng định, qua sự kiện này nhận thấy đây là thời điểm vàng để phát triển du lịch và tỉnh Bình Thuận đã đón đầu, nắm bắt thời cơ rất tốt; cùng với tiềm năng lợi thế thì tỉnh Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói riêng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Philippines nói chung và giữa Bình Thuận với Philippines đang diễn ra tốt đẹp, Ngài Đại sứ cho biết với vai trò và trách nhiệm của mình sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế giữa hai bên ngày càng bền chặt.

Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong cảm ơn Ngài Đại sứ và đoàn công tác đã đến Bình Thuận và tham gia sự kiện công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness (chăm sóc sức khỏe) hàng đầu thế

giới năm 2045” của tỉnh, đặc biệt là Ngài đại sứ đã có sự đánh giá cao kế hoạch, dự kiến của tỉnh trong việc phát triển du lịch thông qua sự kiện này.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh. Đồng thời, mong muốn Ngài Đại sứ sẽ là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp Philippines đến đầu tư tại Bình Thuận.

(<https://binhthuan.gov.vn/4/469/37057/623336/tin-chinh-quyen/dai-su-nuoc-cong-hoa-philippines-tai-viet-nam-cung-doan-cong-tac-den-tham-chao-xa-giao-lanh-dao.aspx>)

04. “Giải bài toán an toàn đường sắt qua Bình Thuận”

- <https://baobinhthuan.com.vn/>, tác giả: Minh Nghĩa

Mới đây nhất, thêm một trường hợp người điều khiển xe máy băng qua lối đi tự mở (LĐTM), ở xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh không quan sát bị tàu hỏa tông tử vong. Có thể khẳng định, một trong những vấn đề nhức nhối và dai dẳng nhất của việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt qua Bình Thuận chính là xử lý LĐTM.

Đến năm 2025 xử lý dứt điểm LĐTM

Trong những tháng gần đây, số vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn tỉnh đều có liên quan đến các đường ngang, LĐTM. Điều đó cho thấy, đường ngang, LĐTM, nhất là những điểm tự mở trái phép luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nếu chính quyền địa phương không vào cuộc quyết liệt và ý thức người dân chưa được nâng cao. Đặc biệt, công tác quản lý cũng như hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nếu không được thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng phát sinh lối đi trái phép, tồn tại các đường ngang không có tín hiệu, không có gác chắn...

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 178 điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với đường sắt. Trong đó 64 đường ngang hợp pháp (7 đường ngang có người gác chắn, 42 đường ngang có phòng vệ bằng biển báo tự động, 15 đường ngang phòng vệ bằng biển báo). Đặc biệt tồn tại đến 114 LĐTM nguy hiểm qua đường sắt. Do đó, Cục Đường sắt lo ngại nguy cơ mất an toàn từ hàng trăm LĐTM qua đường sắt đang tồn tại trên địa bàn tỉnh.

Để giải quyết tình trạng LĐTM, tháng 6/2021, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 1955/KH-UBND yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm LĐTM qua đường sắt. Theo kế hoạch, lộ trình đến năm 2025 xử lý dứt điểm LĐTM qua đường sắt trên địa bàn tỉnh;

đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm không để xảy ra tình trạng tháo dỡ các lối đi tự mở đã rào, xóa bỏ trên tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh.

Nhiều giải pháp giảm thiểu tai nạn

Mặc dù các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh thời gian qua đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn theo quy định của Luật Đường sắt và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên tháng 6 vừa qua, đoàn khảo sát Cục Đường sắt Việt Nam do Cục trưởng Vũ Quang Khôi dẫn đầu đã có chuyến thực tế kiểm tra thực trạng vi phạm hành lang, công trình đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nhận thấy còn tồn tại nhiều vấn đề như: Người dân tự ý đổ đất lấp rãnh thoát nước, gây úng ngập nền đường sắt khi mưa lớn; các phương tiện vận tải nông sản qua lại nhiều, gây hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt, biến đổi thông số kỹ thuật đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hay như việc tổ chức cảnh giới, chốt gác tại 3 vị trí LĐTĐM đặc biệt nguy hiểm chưa được chính quyền địa phương tổ chức thực hiện để đảm bảo an toàn cho người dân tại Km1490+175 (thuộc xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình); Km05+990, Km06+940 (thuộc xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc). Do đó, Cục Đường sắt yêu cầu triển khai ngay các giải pháp đảm bảo an toàn. Trong đó tổ chức cảnh giới, chốt gác, xử lý dứt điểm vi phạm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, xử lý dứt điểm các vị trí vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thông tin tín hiệu đường sắt, tránh tình trạng tái diễn trên diện rộng.

Ngoài ra, để kéo giảm tai nạn đường sắt, Cục Đường sắt đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường sắt đến người dân, khi cấp đất cho chủ doanh nghiệp và người dân cần tính đến phương án đảm bảo an toàn giao thông theo các quy định đề ra.

<https://baobinhthuan.com.vn/giai-bai-toan-an-toan-duong-sat-qua-binh-thuan-100875.html>

2. Kinh tế - Phát triển:

05. “Phát triển công nghiệp Bình Thuận qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022)” – <https://congthuong.vn>, tác giả: Hoàng Nguyên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (1992-2022) chủ trương xây dựng cơ cấu kinh tế nông - ngư - lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Thuận lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1992-1996) chủ trương xây dựng cơ cấu kinh tế nông - ngư - lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, trong đó nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, thủy sản là ngành mũi nhọn, đưa công nghiệp chế biến phát triển nhanh.

Trải qua 30 năm (1992 - 2022), ngành công nghiệp của tỉnh Bình Thuận có tốc độ tăng trưởng khá cao, với giá trị tăng thêm tăng bình quân 15,39%/năm, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (từ 9,58% năm 1992 lên 30,27 % năm 2022). Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có sự chuyển dịch mạnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm từ 95,9% năm 1992 xuống còn 47,43% năm 2022), ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (tăng từ 0,8% năm 1992 lên 46,6% năm 2022). Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản được khuyến khích phát triển, chương trình khuyến công đã hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp nông thôn đã bắt đầu có tác động tích cực trong lĩnh vực công nghiệp chế biến các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển công nghiệp bảo quản sau thu hoạch (bảo quản nông sản, hải sản) từng bước đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hiện đại hoá dây chuyền sản xuất và đầu tư mở rộng quy mô công suất hoạt động, chuyển dần từ sản xuất thủ công sang cơ giới hóa, hiện đại hóa trang thiết bị như trang bị hệ thống cấp đông băng chuyên, hệ thống làm sạch, hệ thống băng chuyền đóng chai nước mắm tự động, áp dụng Chương trình quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, tiêu chuẩn BRC, HALAL.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có khoảng 739 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản, trong đó có 25 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, 24 doanh nghiệp kinh doanh chế biến xuất khẩu nông sản, tập trung phát triển công nghệ bảo quản sau thu hoạch và đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm lợi thế của tỉnh theo chiều sâu như chế biến thủy sản đông lạnh, thủy sản khô, phát triển công nghiệp chế biến rượu, nước giải khát từ quả thanh long, mủ trôm, táo,... Ngày càng có nhiều sản phẩm mới được đưa vào chế biến làm tăng giá trị sản xuất và xuất khẩu, đáp ứng ngày càng đa dạng hơn ở thị trường trong và ngoài nước; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: hải sản đông – khô, sản phẩm gỗ, hạt điều, thanh long, cao su... vẫn giữ được thị trường xuất khẩu và có tăng qua các năm.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp khai thác, chế biến sâu quặng sa khoáng titan để hình thành Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan mang tầm quốc gia tại tỉnh Bình Thuận. Đến nay, tỉnh đã có các nhà máy chế biến sâu (03 dự án nghiền bột zircon của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình và Công ty Liên doanh Khoáng sản Quốc tế Hải Tinh) hoạt động, tạo ra các sản phẩm bột nghiền zircon có hàm lượng $ZrO_2 \geq 65\%$, cỡ hạt $\leq 75 \mu m$ đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến của tỉnh phát triển chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có; công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp còn

yếu, chưa thu hút được dự án lớn có trình độ công nghệ cao, công nghệ hiện đại, chưa phát huy hiệu quả nguồn nguyên liệu của địa phương; công nghiệp chế biến sâu titan có phát triển nhưng còn chậm do giá xuất khẩu khoáng sản giảm mạnh, công nghệ chế biến sâu chưa được đầu tư đúng mức.

Công nghiệp sản xuất điện thuộc nhóm ngành hoạt động có hiệu quả nhất và có đóng góp lớn trong nền kinh tế của tỉnh. Tỉnh Bình Thuận đã triển khai lập và trình Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, Hợp phần I - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV (Bộ Công Thương đã phê duyệt tại Quyết định số 4761/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2018) nhằm có cơ sở pháp lý cho ngành điện đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và giải phóng công suất các dự án nguồn điện, điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, để góp phần triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV (Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 16/10/2020) góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn điện, huy động nguồn lực đầu tư vào tỉnh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế xã hội bền vững; Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, đề xuất Bộ Công Thương xem xét đưa vào dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (dự thảo Quy hoạch điện VIII) tất cả các dự án, công trình nguồn, lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 25.200 MW để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ưu tiên phê duyệt danh mục phát triển các dự án nguồn điện trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển Bình Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia, nhất là điện gió ngoài khơi. Đến nay, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đã hoàn thành thi công xây dựng, trong đó có 47 nhà máy điện đã vận hành, phát điện với tổng công suất 6.521 MW.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nhiệm vụ phát triển công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, là một trong ba trụ cột để phát triển kinh tế đã được xác định trong Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị Quyết số 09-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng

bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất và phân phối điện là 02 ngành chủ lực trong phát triển công nghiệp của tỉnh nhà. Do đó, trong thời gian tới, ngành Công Thương Bình Thuận cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp; đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến đạt 21.982,5 tỷ đồng, chiếm 37,5% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện đạt 14,5%/năm, chiếm tỷ trọng 60- 65% trong cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh./.

<https://congthuong.vn/phat-trien-cong-nghiep-binh-thuan-qua-30-nam-tai-lap-tinh-1992-2022-219702.html>

06. “Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10” –
<https://baobinhthuan.com.vn/>, tác giả: Đ.Quốc.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

Theo đó, lễ kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” năm nay sẽ diễn ra vào chiều tối 13/10 tại TP. Phan Thiết nhằm ghi nhận những nỗ lực cũng như kịp thời động viên, khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân trong toàn tỉnh. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích tiêu biểu trong sản xuất - kinh doanh trên các lĩnh vực. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, xã hội của địa phương...

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cụ thể là Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Doanh nhân Việt Nam” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Ngoài ra còn hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc bình xét, đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022. Đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận và các hiệp hội ngành nghề triển khai, bình xét, đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo đúng tiến độ thời gian.

<https://baobinhthuan.com.vn/trien-khai-ke-hoach-to-chuc-ngay-doanh-nhan-viet-nam-13-10-100888.html>

07. “Khắc phục ‘thẻ vàng’ IUU: Cần nỗ lực hơn nữa từ cộng đồng nghề cá” - <https://baotintuc.vn/>, tác giả: Hồng Nhung.

Trong 5 năm qua là quãng thời gian Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng ngành thủy sản Việt Nam nỗ lực điều chỉnh sản xuất và quản lý sản xuất để gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) của Ủy ban châu Âu (EC). Mặc dù vậy, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản vẫn cho rằng cần sự nỗ lực hơn nữa của cộng đồng liên quan đến nghề cá.

Chuẩn bị cho kỳ kiểm tra khó khăn

Sau khi cảnh cáo thẻ vàng đối với nghề cá Việt Nam, hàng năm, EC đều thực hiện kiểm tra quá trình thực thi chống khai thác bất hợp pháp của toàn ngành thủy sản Việt Nam. Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chia sẻ thông tin, EC sẽ trở lại kiểm tra tiến trình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp của Việt Nam vào tháng 10/2022. Theo đó, các địa phương đều phải chuẩn bị để đón đoàn kiểm tra này, với kỳ vọng đạt yêu cầu và có thể gỡ “thẻ vàng” IUU.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, đoàn công tác của EC chủ yếu kiểm tra bốn nội dung, trong đó gồm khung pháp lý; quản lý giám sát đội tàu; kiểm tra truy xuất nguồn gốc từ lúc tàu xuất bến tới lúc cập cảng về nhà máy và xuất đi; xử phạt vi phạm hành chính của các tỉnh. Theo đó, EC sẽ tới nhiều địa phương và kiểm tra kỹ tại các cảng cá. Tính đến thời điểm hiện tại, các cảng cá đã được các địa phương đầu tư, nhưng hạ tầng chưa đáp ứng các yêu cầu của EC do khá xập xệ. Trong khi đó, nguồn nhân lực tại cảng yếu, không có cán bộ chuyên ngành phù hợp để kiểm soát. Kinh phí các địa phương dành cho kiểm soát yếu, hệ thống máy tính, mạng rất chậm, không đủ.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết thêm, hoạt động đào tạo nhân sự chuyên về kiểm soát chất lượng hiện cũng chưa đáp ứng, mỗi năm chỉ vài người đáp ứng. Trong khi đó, vẫn còn nhiều tàu thậm chí không lắp đặt, bật thiết bị giám sát hành trình, hoặc tháo thiết bị lắp từ tàu này lên các tàu khác để ứng phó trong quá trình khai thác vùng khơi. Để khắc phục những tồn tại này, Tổng cục Thủy sản sẽ hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia để kiện toàn hệ thống nhằm hoàn thiện các vấn đề nêu trên.

Các địa phương cùng nỗ lực

Để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra của EC trong tháng 10 tới, các địa phương có biển cũng đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí và hạn chế chưa thể khắc phục trong thời gian sớm nhất, cùng với đó thực hiện các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp của châu Âu.

Theo thông tin của Tổng cục Thủy sản, nếu có địa phương còn vi phạm một trong 4 vấn đề mà EC đề ra trong lần kiểm tra này, nghề cá Việt Nam sẽ đối mặt với thẻ đỏ, đồng nghĩa với các sản phẩm thủy sản đánh bắt, doanh nghiệp xuất khẩu hải sản đánh bắt cũng sẽ bị kiểm tra gắt gao 100%. Nếu xảy ra trường hợp này, thì hệ lụy sẽ rất lớn. Chính vì vậy, các địa phương từ thực hiện tốt các tiêu chí và Luật Thủy sản 2017 đến các địa phương còn xảy ra tàu cá vi phạm chống khai thác bất hợp pháp đến phải nghiêm túc trong thực thi quy định.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng của tỉnh về tăng cường phòng, chống tàu cá Việt Nam đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về IUU, tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC. UBND tỉnh Bình Thuận xác định tuyên truyền là nhiệm vụ căn bản, xuyên suốt để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của ngư dân, giảm thiểu các hành vi khai thác IUU, nhất là không vi phạm khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương vùng biển triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hàng trình (VMS) trên tàu cá theo Nghị quyết số 02 ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời vận động số chủ tàu cá còn lại chưa lắp đặt thiết bị VMS khẩn trương lắp đặt, đảm bảo hoàn thành 100% tàu cá được lắp đặt thiết bị VMS trong quý III năm nay.

Trà Vinh là một trong 28 tỉnh có biển nên cũng đang rất ráo kiểm tra, thực hiện chống khai thác bất hợp pháp khẩn trương, để đón đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu vào tháng tới. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh cho biết, Sở Nông nghiệp Trà Vinh đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương triển khai các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Luật Thủy sản 2017... nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Tại các bến cảng, các tàu cá xuất, nhập bến được lực lượng chuyên ngành kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, cấp giấy xuất, nhập bến, cấp mẫu và hướng dẫn việc ghi chép sổ nhật ký khai thác, nhật ký chuyển tải, báo cáo khai thác. Bên cạnh đó, hướng dẫn việc lắp đặt, bật thiết bị giám sát hàng trình... Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát với 1.248 lượt tàu rời cảng và 43 lượt cập cảng.

Sở Nông nghiệp Trà Vinh cũng thực hiện 11 cuộc thanh tra chuyên ngành thủy sản. Số tổ chức, cá nhân được thanh, kiểm tra là 214 cơ sở, phương tiện. Ban hành 20 quyết

định xử phạt vi phạm với số tiền 227 triệu đồng. Trong số đó, lĩnh vực khai thác có 4 cuộc với 179 phương tiện, phát hiện 16 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền trên 189 triệu đồng. Đến nay, tỉnh không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

<https://baotintuc.vn/kinh-te/khac-phuc-the-vang-iuu-can-no-luc-hon-nua-tu-cong-dong-nghe-ca-20220912115205846.htm>

08. “Lý do Việt Nam là điểm đến của các công ty Đan Mạch?” - <https://diendandoanhghiep.vn/>, tác giả: Nguyễn Chuẩn.

Gần đây, các công ty Đan Mạch đang gia tăng sự hiện diện của họ tại Việt Nam khi đất nước nhanh chóng leo lên nấc thang giá trị gia tăng và trở thành trung tâm sản xuất công nghệ chính.

Sức hút của Việt Nam

Trong năm nay, Đan Mạch đã nổi lên như một nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, điển hình là cam kết đầu tư trị giá 1 tỷ USD (1,01 tỷ Euro) của Tập đoàn đồ chơi khổng lồ LEGO, để xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam, nơi được lên kế hoạch trở thành nhà máy trung tính carbon đầu tiên của công ty.

Trên thực tế, kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020, thương mại và đầu tư từ châu Âu đã bùng nổ mạnh mẽ. Thương mại của EU với Việt Nam tăng 14,8% trong năm 2021 lên 63,6 tỷ USD, theo thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam cho biết.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trung tâm quan trọng cho ngành sản xuất cao cấp, với sự có mặt của những gã khổng lồ công nghệ như Apple và Samsung, cả hai đều đã công bố mở rộng hoạt động của họ tại Việt Nam trong những thời điểm gần đây.

Chưa hết, Việt Nam cũng đang đầu tư đáng kể vào năng lượng tái tạo để thúc đẩy mục tiêu phát triển phát thải ròng carbon vào năm 2050. Nhiều thống kê cho thấy, Việt Nam đang là nước có tốc độ tăng trưởng sản xuất năng lượng tái tạo nhanh nhất Đông Nam Á.

Ông Troels Jakobsen, Trưởng phòng Thương mại tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội cho biết: “Đan Mạch và Việt Nam có mối quan hệ rất chặt chẽ, năm ngoái chúng tôi đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam luôn là điểm đến đầu tư lớn của các công ty Đan Mạch”.

Đâu là lý do chính?

Theo bà Nguyễn Trinh, chuyên gia kinh tế cấp cao về Châu Á tại các thị trường mới nổi của ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp Pháp Natixis, cho rằng với tư cách là một trung tâm sản xuất đã được cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây, Việt Nam đang nhanh chóng leo lên nấc thang mới trong chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành trung tâm công nghệ mới của thế giới.

Đặc biệt, Việt Nam cũng đang được hưởng lợi từ chính sách “zero-COVID” của Trung Quốc khi có một làn sóng di dời chuyên hoạt động khỏi Trung Quốc của các công ty đa quốc gia.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đều nhất trí cho rằng, EVFTA và năng lượng mới là yếu tố then chốt trong việc thu hút các doanh nghiệp của Đan Mạch đến với Việt Nam. Trong khi EVFTA đã cắt giảm gần như toàn bộ thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào các thị trường châu Âu, thì hướng đi đến với năng lượng tái tạo cũng là một điểm hấp dẫn lớn khác với các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là Đan Mạch.

Theo nhận xét của bà Lina Hansen, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch về thương mại và tính bền vững toàn cầu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch gần đây, năng lượng là yếu tố quyết định chính cho đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam hiện nằm trong số 10 nhà sản xuất điện mặt trời hàng đầu thế giới, tạo ra hơn 11% nhu cầu điện từ năng lượng mặt trời. Cùng với một bờ biển trải dài 3.260 km, Việt Nam cũng đang cho thấy được tiềm năng cực lớn trong lĩnh vực năng lượng gió với các khoản đầu tư triển vọng.

Hiện tại, Việt Nam có công suất năng lượng mặt trời và gió lần lượt vào khoảng 16,6 GW và 0,6 GW, nhưng chính phủ muốn nâng công suất chung lên 20 GW vào năm 2030.

Có lẽ chính những yếu tố này cùng với tiềm năng chuỗi cung ứng mạnh mẽ của Việt Nam đã thuyết phục được Orsted, một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi trên thế giới để ý và bày tỏ tham vọng đầu tư mạnh mẽ.

Hồi tháng 9 năm 2021, Tập đoàn Orsted và Tập đoàn T&T đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ để khởi động hợp tác chiến lược về gió ngoài khơi tại Việt Nam. Đây là một chuỗi các dự án điện gió ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, với tổng công suất lắp đặt ước tính gần 10 GW và tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ USD (dự kiến đầu tư theo từng giai đoạn trong 20 năm).

Ngay sau đó, tháng 11 cùng năm, Orsted tiếp tục cho thấy tham vọng trong cuộc đua điện gió tại Việt Nam khi dự kiến đầu tư hơn 11 tỷ USD vào Hải Phòng. Và gần đây nhất là việc ký thỏa thuận với công ty con của tập đoàn PetroVietnam nhằm hợp tác trong một số dự án năng lượng tái tạo.

Có thể nói, cùng với những bước phát triển và hội nhập gần đây, Việt Nam đang ngày càng trở thành một điểm đến đầu tư an toàn và cạnh tranh với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp Đan Mạch đã đặt niềm tin, và sau đó có thể sẽ tiếp tục là các doanh nghiệp khác?

(<https://diendandoanhnghiep.vn/ly-do-viet-nam-la-diem-den-cua-cac-cong-ty-dan-mach-230488.html>)

09. “Bình Thuận: Đưa Phan Thiết thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”, <https://kinhtemoitruong.vn/>, tác giả: Tâm Trần

Vừa qua, tỉnh Bình Thuận đã khởi động cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”.

Theo đại diện ngành du lịch tỉnh Bình Thuận thông tin, cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” với mong muốn thu hút đông đảo cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế tham gia.

Đồng thời tăng cường quảng bá về du lịch Phan Thiết - Bình Thuận - Việt Nam với những tiện ích đạt chuẩn phục vụ du lịch MICE và du lịch Wellness. Đây cũng là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022), chào mừng 27 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2022) và gắn với các sự kiện khởi động cho Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội tụ xanh.

Phát biểu tại buổi công bố cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh cho biết, chương trình nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Bình Thuận; đồng thời định hướng chiến lược quan trọng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trụ cột kinh tế của tỉnh, xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

“Với sự quyết tâm của các ngành và những ý tưởng sáng tạo từ thí sinh tham gia cuộc thi cùng với sự hỗ trợ của cơ quan ngoại giao, các Bộ ngành Trung ương, cơ quan thông tấn báo chí... thì khi kết thúc cuộc thi, TP. Phan Thiết sẽ nhanh chóng tiếp nhận được

những ý tưởng tuyệt vời, những gợi ý đặc sắc. Qua đó tổ chức, triển khai thực hiện thành công mục tiêu đưa Phan Thiết trở thành một trong những điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới, giúp du lịch Bình Thuận ngày một vươn xa cũng như khẳng định mình trên bản đồ du lịch Việt Nam lẫn thế giới”, địa diện UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ.

Tại buổi lễ công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhận định, bối cảnh cạnh tranh toàn cầu sau tác động của đại dịch Covid-19 đòi hỏi Việt Nam cần có những định hướng, kế hoạch mang tính dài hạn, bao gồm đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh của du lịch mỗi địa phương.

Trong đó, thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE là một trong những định hướng quan trọng của du lịch Việt Nam. Cùng với xu hướng chung, đặc biệt là sau những tác động của đại dịch, chăm sóc sức khỏe là một trong những quan tâm hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh cho hay, Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài, nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hóa bản địa đặc sắc, thích hợp với nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng của khách du lịch MICE và chăm sóc sức khỏe. Khí hậu ôn hòa và ổn định đảm bảo để Bình Thuận có thể đón khách quanh năm, không lo ngại yếu tố thời tiết mùa vụ.

Nơi đây còn sở hữu vị trí kinh tế - xã hội thuận lợi khi là cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, là một đỉnh của tứ giác vàng du lịch “TP. HCM - Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang”.

“Làn sóng đầu tư các khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước những năm qua mang đến cho du lịch Bình Thuận bộ mặt mới. Mũi Né được du khách nước ngoài yêu thích và mệnh danh là “thủ đô resort” của Việt Nam.

Do đó, với lợi thế sẵn có và kế hoạch hạ tầng sân bay, cao tốc nối với TP. HCM, có thể nói Bình Thuận có đầy đủ những yếu tố cơ bản để phát triển du lịch MICE và chăm sóc sức khỏe”, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định.

Còn tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận diễn ra vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trong thời gian ngắn Bình Thuận đã thu hút được 380 dự án đầu tư về du lịch. Vì vậy mà du lịch của Bình Thuận có nhiều địa chỉ đến, có nhiều cơ sở lưu trú.

Gần đây nhất, trong 8 tháng năm 2022, Bình Thuận đã hoàn thiện được cái chỉ tiêu về du lịch nội địa và cách tiếp cận lần này không tính đầu khách mà Bình Thuận đã tính mức độ chi tiêu của du khách khi đến du lịch. Theo đó, nguồn thu đến hôm nay thu từ du lịch là 4.500 nghìn tỷ, đạt rất cao và tăng hơn 17 % so với cùng kỳ năm trước.

“Tuy nhiên, trong quá trình phát triển thì Bình Thuận cũng đang gặp nhiều khó khăn, nhiều hạn chế. Khi chúng ta nhìn nhận ở đó quá trình phát triển này thì chúng ta thấy dư địa của Bình Thuận vẫn còn nhiều, nhưng làm gì để cho những dư địa đó nó phải phát triển tương ứng, thì đây là bài toán này đòi hỏi phải giải quyết một cách rất căn cơ”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay.

Về giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, Bình Thuận nên tập trung để cùng với Bộ hoàn thiện quy hoạch về du lịch để được kết nối những điểm đến khu du lịch, điểm du lịch trở thành điểm và khu du lịch của quốc gia.

Đồng thời, Bình Thuận cần phát huy những lợi thế đã có, đó là du lịch biển gắn với thể thao và giải trí. Đồng thời phải tính thêm du lịch văn hóa. Đó là phát huy được các lễ hội, các hoạt động về nguồn, phải có những cái sản phẩm du lịch bổ trợ như điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe...

“Năm 2023 Bình Thuận sẽ tổ chức năm du lịch quốc gia. Từ khóa Thủ tướng đưa ra cho Bình Thuận là phát triển kinh tế xanh, nhanh và bền vững.

“Chúng ta sẽ mời lãnh đạo Đảng và Nhà nước về tham dự, chắc chắn là du lịch Bình Thuận sẽ có bước phát triển và nó sẽ đi đúng vào quỹ đạo để nó trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có lợi thế, có tiềm năng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thông tin.

Cuộc thi do UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì và sự đồng hành của Tập đoàn Novaland, nhằm kêu gọi những ý tưởng đột phá và xuất sắc để góp phần đưa tỉnh Bình Thuận trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới. Cuộc thi chính thức khởi

động từ ngày 10.9 và sẽ kết thúc vào tháng 9.2023, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 17 tỉ đồng.

Xuyên suốt thời gian một năm diễn ra cuộc thi sẽ có nhiều hoạt động và sự kiện mang tầm quốc tế gắn liền với cuộc thi được tổ chức nhằm truyền cảm hứng đến công chúng cũng như tạo ra sự sôi động cho ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận.

Cuộc thi sẽ bao gồm 2 chủ đề chính là Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE) và Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (Wellness). Người tham gia có thể dự thi cả hai chủ đề để có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị cao từ Ban tổ chức, với giải đặc biệt lên đến 1 tỉ đồng.

(<https://kinhtemoitruong.vn/binh-thuan-dua-phan-thiet-thanh-diem-den-du-lich-mice-va-wellness-hang-dau-the-gioi-nam-2045-71000.html>)

3. Văn hóa – Xã hội:

10. “Ông lão 75 tuổi hàng chục năm ra biển dọn rác” – <https://quochoitv.vn/>, tác giả: Kim Liên - Triệu Nguyễn - Việt Bảo.

Hơn 10 năm nay, hình ảnh ông cụ Hồ Cửu, 75 tuổi lặng lẽ nhặt rác, làm sạch bờ biển đã quen thuộc với nhiều người dân tại xã Phước Thê, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Không chỉ vậy, ông còn lắp đặt miễn phí nhiều bóng đèn chiếu sáng trên các trục đường nông thôn cho bà con trong khu vực.

Ông HỒ CỬU, xã Phước Thê, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: "Nhà nước cũng kêu gọi mọi người làm sạch môi trường, trong đó có mình nữa. Đa số người ta không làm, do mình thấy ngày càng dơ khiến ô nhiễm môi trường quá nên mình làm. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới các bệnh nan y. Vì vậy, có khó khăn thì tôi cũng làm. Mặc dù dễ làm nhưng không phải ai làm cũng được. Bờ biển này rất đẹp nhưng biển bẩn quá vì người dân không bảo vệ bờ biển nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Vì vậy, mọi người phải đóng góp thì bờ biển mới sạch được vì “một con én không làm nên được mùa xuân. Đây là câu chuyện không của riêng ai, mình cố gắng mình làm. Đây cũng là trách nhiệm của người dân mình. Trước hết là sạch mình, sạch cho người khác. Đây cũng là cách để cho mọi người thấy mình làm và bắt chước làm theo. Cũng có một số người đã đến đây trao đổi và làm theo, tôi thấy rất hay"

Bà TRƯƠNG THỊ HOÁ, xã Phước Thê, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: "Ông thường xuyên làm lấm, hề thấy rác là dọn, không kể ngày giờ nào, nhờ ông mà biển sạch hơn chứ không dơ lấm"

Ông HỒ CỬU, xã Phước Thê, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: "Về đường điện thì vì điện đường trường trạm quan trọng, tôi với ông bạn tên Quân đã cùng nhau làm để mang ánh sáng về nông thôn, sửa, nêu bóng hư, chập, phích hư thì chúng tôi bỏ tiền thay. Không những vậy, phải mua thang để trèo lên lắp, thang để khoan. Mình có tinh thần nên mình phải làm cho trọn vẹn. Sau khi mình bỏ tiền thì một số người nói để họ chịu tiền cũng được. Tôi không biết trước sức khoẻ của mình nên cứ làm, làm đến lúc thể trạng nông mòn, xương cùng tuỷ tụt. Làm lợi ích cho đời, cõi lòng được thanh thoi, không vì tự ngã, sống thắm tươi nụ cười". Ý là mình làm lợi ích cho đời thì sẽ được thanh thoi, mình đừng có vì mình quá mà mình sống vì mọi người."

<https://quochoitv.vn/ong-lao-75-tuoi-hang-chuc-nam-ra-bien-don-rac>

11. “‘Kế sách’ đưa Phan Thiết thành điểm du lịch MICE hàng đầu thế giới” - <https://thanhnien.vn/>, tác giả: Hà Mai.

Tỉnh Bình Thuận vừa chính thức khởi động cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”.

Phát biểu tại buổi lễ công bố cuộc thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng bối cảnh cạnh tranh toàn cầu sau tác động của đại dịch Covid-19 đòi hỏi Việt Nam cần có những định hướng, kế hoạch mang tính dài hạn, bao gồm đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh của du lịch mỗi địa phương.

Trong đó, thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE là một trong những định hướng quan trọng của du lịch Việt Nam. Cùng với xu hướng chung, đặc biệt là sau những tác động của đại dịch, chăm sóc sức khỏe là một trong những quan tâm hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Trùng Khánh nhận định Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài, nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hóa bản địa đặc sắc, thích hợp với nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng của khách du lịch MICE và chăm sóc sức khỏe. Khí hậu ôn hòa và ổn định đảm bảo để Bình Thuận có thể đón khách quanh năm, không lo ngại yếu tố thời tiết mùa vụ. Nơi đây còn sở hữu vị trí kinh tế - xã hội thuận lợi khi là cửa ngõ khu

vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, là một đỉnh của tứ giác vàng du lịch “TP. HCM - Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang”.

Thời gian qua, làn sóng đầu tư các khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước mang đến cho du lịch Bình Thuận bộ mặt mới. Mũi Né được du khách nước ngoài yêu thích và mệnh danh là “thủ đô resort” của Việt Nam. "Với lợi thế sẵn có và kế hoạch hạ tầng sân bay, cao tốc nối với TP.HCM, có thể nói Bình Thuận có đầy đủ những yếu tố cơ bản để phát triển du lịch MICE và chăm sóc sức khỏe" - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh định hướng xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Để góp phần đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới đến năm 2045”.

Cuộc thi do UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì và sự đồng hành của Tập đoàn Novaland, nhằm kêu gọi những ý tưởng đột phá và xuất sắc để góp phần đưa tỉnh Bình Thuận trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới. Cuộc thi chính thức khởi động từ ngày 10.9 và sẽ kết thúc vào tháng 9.2023, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 17 tỉ đồng.

Xuyên suốt thời gian một năm diễn ra cuộc thi sẽ có nhiều hoạt động và sự kiện mang tầm quốc tế gắn liền với cuộc thi được tổ chức nhằm truyền cảm hứng đến công chúng cũng như tạo ra sự sôi động cho ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận.

Cuộc thi sẽ bao gồm 2 chủ đề chính là Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE) và Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (Wellness). Người tham gia có thể dự thi cả hai chủ đề để có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị cao từ Ban tổ chức, với giải đặc biệt lên đến 1 tỉ đồng.

Thể lệ cuộc thi

Thí sinh chọn chủ đề du lịch MICE hoặc du lịch Wellness hoặc cả 2 nhưng phải tách làm 2 bài dự thi riêng biệt cho mỗi chủ đề. Bài dự thi phải ghi rõ chủ đề dự thi và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khuyến khích sử dụng song ngữ Việt - Anh)

- Thời hạn tham gia dự thi: Tháng 9.2022 - Tháng 6.2023.

- Thời gian chấm giải, công bố kết quả vòng sơ loại dự kiến: Tháng 7.2023

- Tổ chức lễ công bố kết quả vòng chung khảo và trao giải: Tháng 9.2023.

- Địa điểm: Centara

- Đối tượng cuộc thi: Từ 18 tuổi trở lên gồm tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân trên phạm vi toàn cầu mong muốn được đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng (trừ các thành viên là đại diện của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và gia đình của đại diện Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đơn vị tổ chức chương trình).

(<https://thanhnien.vn/ke-sach-dua-phan-thiet-thanh-diem-du-lich-mice-hang-dau-the-gioi-post1498950.html>)

12. “Bình Thuận tăng cường kết nối giao thương hợp tác với Philippines và Ấn Độ”

- <https://vietnamhoinhap.vn/>, tác giả: Võ Hà.

Ngày 10/9, Đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, Ngài Meynardo LB. Montealegre; tiếp đó là với Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ đến thăm và làm việc tại địa phương.

Ngài Đại sứ chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness (chăm sóc sức khỏe) hàng đầu thế giới năm 2045”. Đồng thời khẳng định, qua sự kiện này nhận thấy đây là thời điểm vàng để phát triển du lịch và tỉnh Bình Thuận đã đón đầu, nắm bắt thời cơ rất tốt; cùng với tiềm năng lợi thế thì tỉnh Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói riêng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Đại sứ nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Philippines nói chung và giữa Bình Thuận với Philippines nói riêng đang diễn ra tốt đẹp, Ngài cũng cho biết với vai trò và trách nhiệm của mình sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế giữa hai bên ngày càng bền chặt.

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn Ngài Đại sứ và đoàn công tác đã đến Bình Thuận và tham gia sự kiện công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness (chăm sóc sức khỏe) hàng đầu thế giới năm 2045” của tỉnh, đặc biệt là Ngài đại sứ đã có sự đánh giá cao kế hoạch, dự kiến của tỉnh trong việc phát triển du lịch thông qua sự kiện này. Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh. Đồng thời, mong muốn Ngài Đại sứ sẽ là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp Philippines đến đầu tư tại Bình Thuận.

Cùng ngày, Đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp và làm việc với Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ đến thăm và thảo luận khả năng hợp tác các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thương mại với tỉnh Bình Thuận.

Ngài cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của Bình Thuận và cho biết, sắp tới Tổng Lãnh sự quán Ấn độ sẽ tổ chức một số sự kiện về triển lãm du học, xúc tiến thương mại, đây sẽ là cơ hội để Ấn độ và Bình Thuận cùng trao đổi phát triển hợp tác trong thời gian tới. Ngài Tổng lãnh sự khẳng định sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp của Ấn Độ đến hợp tác đầu tư với Bình Thuận nhằm thúc đẩy phát triển sâu rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại, y tế, giáo dục.

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Ngài Madan Mohan Sethi đã giành thời gian đến thăm Bình Thuận và tham gia sự kiện công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness (chăm sóc sức khỏe) hàng đầu thế giới năm 2045” của tỉnh.

Đồng chí đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đầu tư cũng như việc giao lưu nhân dân của Ấn độ đối với Bình Thuận thời gian qua. Đồng thời cũng khẳng định tiềm năng phát triển sắp tới giữa hai bên còn nhiều. Tuy nhiên thời gian qua, việc hợp tác đầu tư giữa Ấn độ với tỉnh Bình Thuận vẫn còn khiêm tốn.

Đồng tình với đề xuất của Ngài Tổng lãnh sự ở các sự kiện sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ cử đoàn của tỉnh tham gia. Thời gian tới, những khó khăn về hạ tầng giao thông của tỉnh sẽ được tháo gỡ, cùng với tiềm năng lợi thế hiện có sẽ là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp Ấn Độ đến hợp tác đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ngài Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối để thúc đẩy hợp tác kinh tế cũng như giao lưu nhân dân giữa hai bên.

(<https://vietnamhoinhap.vn/vi/binh-thuan-tang-cuong-ket-noi-giao-thuong-hop-tac-voi-philippines-va-an-do-39942.htm>)

13. “Lợi thế đầu tư tại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet” - <https://vnexpress.net/>, tác giả: Tường An.

Đại đô thị du lịch biển NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương sau khi hoàn thiện.

Trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua, NovaWorld Phan Thiet đã chào đón hàng chục nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm với các hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực đặc sắc. Ngoài việc tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí phong phú tại lễ hội, đây còn là dịp để các nhà đầu tư trực tiếp đến trải nghiệm và tìm hiểu thực tế về dự án.

Với chủ đề "Điểm đến sắc màu", NovaWorld Phan Thiet đã mang đến nhiều hoạt động giải trí sôi động cho nhà đầu tư, du khách đến dự án vào dịp lễ năm nay như xiếc tung hứng, xiếc xe đạp, bóng chày bờ biển, lướt ván, dù lượn, motor nước, lễ hội thả diều... Những hoạt động được thiết kế khéo léo, bố trí hợp lý với nhiều mức độ cảm giác "từ vừa phải đến mạnh" để phù hợp cho độ tuổi mọi thành viên gia đình.

Đại lộ shophouse mang tên Festival Street đã hoàn thiện để khách tham quan có thể mua sắm và thưởng thức những bữa ăn ngon. Ngoài ra, bãi biển Miami Bikini Beach quy mô 16 ha, gánh xiếc lưu động Circus Land kiểu Mỹ hay cụm sân golf 36 hố PGA cũng là những tiện ích giải trí nổi bật được du khách yêu thích tại NovaWorld Festival.

Đại diện Novaland cho biết, việc trực tiếp tham gia lễ hội đa sắc màu tại NovaWorld Phan Thiet vừa qua đã giúp nhiều nhà đầu tư có thể đánh giá về dự án một cách khách quan nhất. Thông qua việc trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận những hệ tiện ích đẳng cấp tại đây, nhiều khách hàng đã có những nhận xét lạc quan về tiềm năng phát triển của đại đô thị du lịch biển trong tương lai.

Nhà đầu tư Nguyễn Dân đánh giá cao hệ thống hạ tầng và tiện ích tại NovaWorld Phan Thiet, được đầu tư xây dựng chín chu và đầy đủ. Bên cạnh đó, hệ tiện ích sức khỏe và vị trí tọa lạc ngay sát bãi biển Phan Thiết cũng là những thế mạnh nổi bật của dự án. Chị cũng cho rằng, sau hai năm đại dịch thì đây là lúc mà mọi người sẽ lưu tâm đến vấn đề sức khỏe nhiều hơn.

"Bên cạnh hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và khu tổ hợp thể thao quy mô lớn, sắp tới sẽ còn có cả bệnh viện. Tôi nghĩ rằng NovaWorld Phan Thiet không chỉ là một nơi để du lịch mà còn là một đô thị rất đáng sống", chị Dân chia sẻ.

Dưới tác động của Covid-19, việc sở hữu một căn biệt thự ở nơi thiên nhiên giao hòa, tốt cho sức khỏe như NovaWorld Phan Thiet sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh mục đích nghỉ dưỡng, lưu trú và tận hưởng thiên nhiên ôn hòa, các nhà đầu tư khi lựa chọn NovaWorld Phan Thiet còn có thể khai thác tiềm năng kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của một lượng lớn cư dân, du khách đổ về đây khi đô thị đưa vào vận hành toàn phần.

Vợ chồng anh Quốc Kỳ đã đầu tư vào ba căn biệt thự hướng biển tại dự án NovaWorld Phan Thiet cũng có những nhận xét tích cực về hệ tiện ích phong phú và thiết kế hiện đại của đại đô thị. Anh Kỳ cho rằng trong tương lai, khi sân bay Long Thành và sân bay Phan Thiết hoàn thiện, việc kết nối và giao lưu thông thương tới nhiều tỉnh thành và nước khác sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đây sẽ là động lực để những đô thị du lịch lớn như NovaWorld Phan Thiet phát triển.

Với diện tích quy hoạch 1.000 ha và tổng mức đầu tư 5 tỷ USD, đại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiết được xem là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô nhất tại khu vực phía Nam tính đến thời điểm này. Sau khi hoàn thiện, đại đô thị du lịch biển này dự kiến sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm và sinh kế cho người dân địa phương, góp phần tạo động lực phát triển cho du lịch, kinh tế chung của toàn tỉnh Bình Thuận.

II. NHẬN XÉT VỀ THÔNG TIN BÁO CHÍ TRONG NGÀY:

Ngày 12/9/2022, có 23 tin, bài viết về tỉnh Bình Thuận được đăng tải tại 09 báo online, 06 tạp chí, 02 trang tin điện tử.

Thông tin trong ngày, báo chí thông tin nhiều về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, du lịch và những thành tựu 30 năm của tỉnh Bình Thuận. Thông tin nổi bật về các công trình trọng điểm: xây dựng đường cao tốc, sân bay Phan Thiết,...

Thống kê số lượng tin – bài trong ngày.

STT	TÊN BÁO VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ	SỐ LƯỢNG TIN – BÀI
01	Thanh niên	02
02	Công thương	01
03	Báo tin tức - TTXVN	01
04	Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam	02
05	Tạp chí Môi trường và Đô thị	01
06	Tạp chí Kinh tế Việt Nam	01
07	Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp	01
08	Tạp chí Việt Nam hội nhập	01
09	Truyền hình Quốc hội	01
10	Báo Đầu tư	01
11	Báo Bình Thuận	05
12	Cổng thông tin điện tử Chính phủ	01
13	Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL	01
14	Báo người Lao động	01
15	Báo Lao động	01
16	VnExpress	01
17	Tạp chí Kinh tế Môi trường	01
		23

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG